
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม 
เร่ือง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖4 

     

  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจำปี 25๖4 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖4 ซ่ึงที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลสามง่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25๖4 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖4  

  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 ข้อ 33 จึงจัดทำประกาศรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25๖4 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖4 เพ่ือปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาล
ตำบลสามง่ามให้ประชาชนทั่วไปทราบ รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   14   ธันวาคม  ๒๕๖4 
 
 
 

(นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 

 



การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี ๒๕๖4 

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖4 เวลา ๑4.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชั้น 3 

********************************** 

ผู้มาประชุม 
๑ นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย ประธานสภาเทศบาล 
๒ นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาล 
๓ นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๔ นายสกุล  บุญขจาย สมาชิกสภาเทศบาล 
๕ นายสุฤทธิ์  ป่าไม้ สมาชิกสภาเทศบาล 
๖ นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
๗ นายสมชาย  มั่งชูพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๘ นายทวี  สามบุญมี สมาชิกสภาเทศบาล 
๙ นายมิตร  เปี่ยมคล้า สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐ นายอำนาจ  ด้วงนิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑ นายณัฐพงศ์  แสนใจ เลขานุการสภาเทศบาล 

   
ผู้ไม่มาประชุม 

๑ นายมงคล  ยิ้มทะโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
๒ นางสาวจุฑามาศ  สามฉิมโฉม สมาชิกสภาเทศบาล 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายสมรัก  มีใจดี นายกเทศมนตรี 
๒ นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรี 
๓ นายสำราญ  สามงามนิ่ม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๔ นายธนทร  พรเจริญกิจกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5 นางอริญาพร  พูนบางยุง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  

รักษาราชการแทน 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

6 นายภูวเดช  จันทร์สนธิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
7 นางสาวสริตาภร สุวรรณดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
8 นายภูเทพ  ธันย์วรเดช หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 
9 นางสุวิจิน  เนตรโพธิ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

10 นางแก้วนภา  แจ้งกระจ่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
11 นายพงษ์พันธ์  ชูสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12 นางสาวกนกวรรณ สุขชนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
13 นางสาวณัฐชลีพร  รัตนชัยสิทธิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

/เริ่มประชุม... 



 - ๒ - 
เริ่มประชุมเวลา 14.๐๐ น. 
นายณัฐพงศ์  แสนใจ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ขณะนี้สมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบล 
สามง่าม จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ต่อไป  
 

นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม สมัยสามัญ 
สม ัยท ี ่  4 ประจำป ี ๒๕๖4 ว ันจ ันทร์ท ี ่  13 ธ ันวาคม ๒๕๖4 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชั้น 3 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล 

- ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
- สำหรับในวันนี้ไม่มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที ่ ๒ เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่ามตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน 
การประชุมว่ามีส่วนไหนที่จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) 

- ถ้าที ่ประชุมเห็นว่ารายงานการประชุมไม่มีส่วนใดที ่จะต้องแก้ไขเพิ ่มเติมอีก  
ก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมด้วย ครับ 

ที่ประชุม - ม ีมต ิเห ็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ เรื่อง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)  

ของเทศบาลตำบลสามง่าม (ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล) 
นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - 
๒๕70) ของเทศบาลตำบลสามง่าม (ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
  
นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรีตำบล 
สามง่าม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) 
ของเทศบาลตำบลสามง่าม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 24 
กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 /เหตุผล... 



 - ๓ - 
นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล 
รองนายกเทศมนตรี 
 

เหตุผล 
ตามที ่  เทศบาลตำบลสามง ่าม ได ้ดำเน ินการจ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) ของเทศบาลตำบลสามง่าม โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563     
เรื ่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 
2570) ซึ ่งนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ได้ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) ของเทศบาลตำบลสามง่าม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2564 จึงเสนอญัตติ เรื่อง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - 
๒๕70) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ต่อสภาเทศบาลตำบลสามง่ามเพ่ือทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพ่ือทราบต่อไป 
นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- สำหรับญัตติ เรื่อง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)  

ของเทศบาลตำบลสามง่าม (ฝ ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล)  
เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   4 ญัตติ เรื ่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล 

ตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563) (ครั้งที่ 3) 
(ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล) 

นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
- 2565) ของเทศบาลตำบลสามง ่ าม ฉบ ับทบทวน พ.ศ.  2562 (เพ ิ ่มเติม  
ครั้งที่ 3/2563) (ครั้งที่ 3) (ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด 
นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล 
รองนายกเทศมนตรี 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรีตำบล 
สามง่าม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 3/2563)  
(ครั้งที่ 3) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ 
ตามที่ เทศบาลตำบลสามง่าม ได้ดำเนินการแก้ไขโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 
(เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 3/2563) (ครั ้งที ่ 3) และนายกเทศมนตรีได้ประกาศอนุมัต ิใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นั้น 

 เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ 21 “การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น” และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8  

 /“เม่ือ... 



 - ๔ - 
นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล 
รองนายกเทศมนตรี 
 

“เมื ่อผู ้บริหารท้องถิ ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 
พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย” จึงเสนอญัตติ เรื่อง ประกาศ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลสามง ่าม  
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563) (ครั้งที ่ 3) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายนี้ เพ่ือเสนอสภาเทศบาลตำบลสามง่ามทราบ ต่อไป 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพ่ือทราบ ต่อไป 
นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- สำหรับญัตติ เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 3/2563)  
(ครั้งที่ 3) (ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล) เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี   5  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
- ขอเชิญ นายสกุล  บุญขจาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 

  
นายสกุล  บุญขจาย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสกุล  บุญขจาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม  
ขอนำเรียน สำหรับในช่วงเดือนธันวาคมนี้ เป็นช่วงท้ายฤดูฝน ต้นฤดูหนาวแล้ว ซึ่งตอนนี้
น้ำที่ท่วมก็แห้งแล้ว ในกรณีที่น้ำท่วมก็ขอฝากเรื่องการวางแผนรับมือน้ำท่วมในอนาคต
ข้างหน้าว่าทางเทศบาลเราจะสามารถบูรณาการ หรือวางแผนรับมือ เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี้ เช่น ตรงบริเวณโรงเรียนสหบำรุงวิทยา เรื่อยไปถึงจน
ท้ายวัดดอนตูม หมู่ที่ 9 รวมถึงเส้นทางที่จะผ่านไปที่ทางสมเจริญเวลาที่ฝนตกหนักจะ
เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเริ่มตันแล้ว ก็อยากนำเรียนท่านผู้บริหารว่าเราจะมีโครงการแบบ
ไหนเพื่อเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนได้บ้างครับ ขอบคุณมากครับ 

  
นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายสกุล  บุญขจาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ครับ 
อย่างที่ทราบนะครับปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาที่มันมีมานาน ก็คงจะต้องฝาก

ผู้บริหารพิจารณาและแก้ไขในอนาคต นะครับ 
- ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

  
นายสมรัก  มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

บริเวณร้านเม้งไดนาโม ซึ่งพ้ืนที่บริเวณนี้จะเป็นแอ่งกระทะทำให้เมื่อมีฝนตกหนักๆ
การระบายน้ำบริเวณนั้นก็จะช้า เพราะตั้งแต่ทางต้นโพธิ์  ทางโคกหม้อก็ไหลไป ทางโรง
หล่อพระก็ไหลมาแล้วมารวมกัน ซึ่งทางลงคลองก็จะมีช่องเดียว เพราะฉะนั้นประมาณ
หนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันก็จะไหลหมดถ้าจะให้ฝังท่อเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ ซึ่งทางเทศบาล
ก็ได้ทำหนังสือไปถึงทางหลวงแล้วเพ่ือขอดำเนินการปรับปรุงซึ่งทางหลวงก็ยังไม่แจ้งกลับ  

 /มา... 



 - ๕ - 
นายสมรัก  มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 

มาให้ทางเทศบาลดำเนินการปรับปรุง ซึ่งถ้าสมมุติว่าเทศบาลนำท่อระบายน้ำไปฝังเอง
ทางหลวงก็อาจจะดำเนินการรื้อท่อที่ทางเทศบาลฝังทิ้ง เนื่องจากเป็นเขตรับผิดชอบของ
ทางหลวง เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ระยะทางค่อนข้างยาวซึ่งมีการฝังท่อระบายลงคลอง
ไปทางซอยกันทิมา แต่ช่วงโรงเรียนสหบำรุงวิทยานี้เป็นแอ่งซึ่งบริเวณตรงนี้เป็นหน้าที่
ของแขวงการทางที่จะต้องมีการยกถนนให้สูงขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ทำ พอถ่ายรูปน้ำท่วมส่งไป
เวลาที่มาดูตอนเย็นน้ำก็แห้งแล้ว เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นห่วงตั้งแต่ตอนทำถนนจาก
ดอนตูม – หนองปลาไหล ที่ทางเทศบาลได้ติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการฝังท่อระบาย
น้ำนี ้ซึ ่งแขวงการทางก็รับประกันว่าจะดำเนินการให้ ซึ ่งเมื ่อถึงเวลาก็กลับแจ้งทาง
เทศบาลว่าพ้ืนที่ 13 ประจวบฯ เป็นผู้ทำแปลนและแจ้งว่าเมื่อมีการดำเนินการจะแจ้งให้
ทางเทศบาลมาบอกจุดด้วย แต่เมื่อดำเนินการจริงไม่ได้เชิญเทศบาลก็เลยกลายเป็นว่า
ไม่ได้ฝังท่อระบาย ซึ่งคลองท่ีระบายน้ำไปช่องนี้จะมีต้นปือ ต้นกกขึ้น ในทุกปีจะต้องมีการ
ลอกคลอง 1 - 2 ครั้ง ดังนั้นเวลาน้ำไหลไปก็จะค่อยๆไหลไป เนื่องจากมีน้ำไหลมาหลาย
ทางยิ่งถ้าน้ำคลองท่าเรือเอ่อขึ้น ก็จะทำให้น้ำระบายลงคลองช้าค่อยๆไหลไป แต่ใช้เวลา
ประมาณหนึ่งวันก็จะแห้ง เพราะฉะนั้นตรงนี้เดี ๋ยวจะต้องมีการประชุมร่วมกันว่าจะ
ดำเนินการต่อไปเช่นไร จะใช้งบของทางเทศบาลหรือไม่ ซึ่งถ้าใช้งบเทศบาลดำเนินการ
จริงจะติดเรื ่องทางหลวงก็จะรื้อทิ้ง เนื่องจากเป็นพื้นที ่รับผิดชอบของแขวงการทาง 
ยกตัวอย่างที ่ทางอบต.ห้วยพระไปฝังท่อระบายน้ำพอถึงเวลาทางหลวงก็มาขุดทิ้ง 
เพราะว่าไปดำเนินการในเขตรับผิดชอบของทางหลวงก็จะเป็นปัญหา เพราะฉะนั้นในการ
จะดำเนินการใดๆ ก็ตามจะต้องขออนุญาตทางหลวง เพราะทางเทศบาลก็เคยทำหนังสือ
หารือไปแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใด แม้กระท่ังเกาะกลางถนนทางเทศบาลจะ
ดำเนินการอะไรไม่ได้ เพราะเวลาที่จะดำเนินการทางหลวงก็จะแจ้งว่าเขามีงบประมาณที่
จะดำเนินการอยู่แล้ว 

ส่วนหลังอำเภอไปหมู่ที่ 9 บริเวณนี้ก็มีการลอกคลองทุกปี ไม่ว่าจะเป็นผักตบชวา 
หรือต้นกก ต้นปือที่ขึ้นอยู่ในคลองก็จะทำให้น้ำไหลช้า ยกตัวอย่าง บริเวณหลังสภ.ดอน
ตูม ถ้าน้ำไม่ระบายก็จะทำให้น้ำท่วม ทางท่ีดีถ้าจะแก้ไขปัญหานี้จริงๆ ก็อาจจะต้องทำท่อ
ระบายน้ำหรือกั้นแล้วใช้ท่อสูบน้ำแบบทางเทศบาลนครลงคลองอย่างเดียวไปฝังท่อทาง
ประตูน้ำแล้วก็ใช้เครื่องสำหรับสูบน้ำประจำที่ เมื่อมีน้ำท่วมเมื่อไหร่ก็สูบออกมีอยู่สองทาง
ก็พยายามจะปรึกษาหารือกันก่อน ถ้างบประมาณของทางเทศบาลเพียงพอก็อาจจะ
ดำเนินการได้ ถ้ามีโอกาสก็จะประชุมปรึกษาหารืออีกครั้ง ครับ 

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งให้ท่านทราบ ตอนนี้ฝนฟ้าก็เริ่มหยุดแล้ว ถนนหนทาง
ที่น้ำท่วมฝนตกทำให้ถนนหนทางชำรุด ซึ่งตอนนี้ก็แห้งดีแล้วก็อยากท่านสมาชิกทุกท่าน
ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านถ้าจะดำเนินการนำหินคลุกไปลงทั้ง 2 ตำบล ให้เร่งดำเนินการ
สำรวจถนนที่ต้องการให้นำหินคลุกไปลงภายในเดือนธันวาคมนี้ เพราะว่ามีประชาชน
เดือดร้อนหลายทางที่ร้องเรียนเข้ามา ก็อยากฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าให้ประสาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ไหน หรือถนนที่ท่านทราบท่านสามารถแจ้งแผนการมาให้กับทางกองช่าง 
เพื่อจะได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างไปดำเนินการซ่อมแซมถนนหนทางที่ชำรุดเสียหาย เช่น ทาง
แหลมมะเกลือทางเข้าหมู่บ้านที่เป็นหลุมเป็นบ่อก็ยังไม่ได้ดำเนินการ ฝากเพื่อนสมาชิก
ช่วยดำเนินการสำรวจเพื่อที่ต้นเดือนหน้าจะได้มีข้อมูลที่จะดำเนินซ่อมแซมต่อไป ครับ 

  
  
 /นายชูชาติ... 



 - ๖ - 
นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ที่ได้ชี้แจงในที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลสามง่าม ครับ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
- ขอเชิญ นายขวัญเมือง พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 

  
นายขวัญเมือง   
พลอยศรีธรรมชาติ  
รองประธานสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภา
เทศบาลตำบลสามง่าม  

สืบเนื่องจากได้รับแจ้งฝากมาจากท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองหนัง เกี่ยวกับ
เรื่องแผนโครงการเพิ่มเติมที่ได้นำส่งในช่วงที่ทางเทศบาลได้มีการทบทวนการจัดทำแผนฯ 
เท่าที่ทราบข้อมูลเบื ้องต้น แต่ผมยังไม่ได้ตรวจสอบ และได้ส่งรายละเอียดให้กับท่าน
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลให้ช่วยดำเนินการในส่วนของการตรวจสอบเนื่องจาก
รายละเอียดของเอกสารมีค่อนข้างเยอะ และก็ไม่แน่ใจในเรื ่องของชื่อโครงการว่ามีชื่อ
โครงการที่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่มีอยู่ในแผนฯ แล้วหรือไม่ ซึ ่งก็ได้มีการสอบถามไปยัง  
ฝ่ายแผนฯ ของทางเทศบาล ซึ่งฝ่ายแผนฯ ได้แจ้งว่ากำลังประสานกับทางผอ.กองช่างอยู่ว่า
โครงการซ้ำซ้อนกันหรือไม่ และก็เรื่องของการสำรวจพื้นที่ในเรื่องของการดำเนินการต่างๆ 
ว่าซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ฝากมาเพราะเกรงว่าแผนหรือโครงการที่
ชุมชนร่วมระดมความคิดจากปัญหาและความต้องการของทางชุมชนจะตกหล่นไปไม่ได้อยู่
ในแผนพัฒนาฯ ของทางเทศบาล ถ้ามีระเบียบหรือข้อจำกัดอะไรก็ขอให้แจ้งให้ทางชุมชน
ทราบด้วย หรือถ้ามีอยู่ในแผนฯแล้วชื่อซ้ำซ้อนหรือชื่อไม่ตรงกันกับในแผนฯก็ขอให้ทาง
เทศบาลชี้แจงให้ทางชุมชนรับทราบด้วย ขอบคุณครับ 

  
นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาลตำบล
สามง่าม ครับ 

ในเรื่องนี้ก็ทางสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ก็ได้รับข้อร้องเรียนจากทางผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งเรียนนี้ คงจะต้องให้ฝ่ายบริหารหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ตรวจสอบ
หรือชี้แจงในวันนี้ได้ก็ยิ่งดี เพื่อทางสมาชิกจะได้ไปชี้แจงกับพี่น้องประชาชน เนื่องจาก
โครงการ/แผนฯ ชุมชนได้ร่วมกันระดมความคิดกันข้ึนมาด้วยนะครับ 

- ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
  
นายสมรัก  มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

สำหรับเรื ่องนี ้ทางผู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที ่ 2 ก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วเกี ่ยวกับเร ื ่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของหมู่ที ่ 2 ตำบลสามง่าม ก็เรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน จะนำเรียนว่าใน
การจัดทำแผนฯ บางโครงการก็สามารถนำเข้าแผนฯ ได้ บางโครงการการก็ไม่สามารถ
นำเข้าแผนฯ เนื่องจากในบางครั้งการทำทางระบายน้ำใช่ท่อระบายน้ำไม่กี่ท่อก็ไม่ต้องเข้า
แผนฯ ก็ได้สามารถจัดซื้อเป็นวัสดุได้ จะให้ทางฝ่ายแผนฯ ดำเนินการตรวจสอบให้ เช่น 
ในส่วนของไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งไปแล้วจนถึงเขตติดต่อหมู่ที ่ 3 ตำบลสามง่าม ก็ได้
ดำเนินการให้เข้าแผนฯ ไปแล้ว  

 /ก็ขอ... 



 - ๗ - 
นายสมรัก  มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 

ก็ขอให้ทางฝ่ายแผนฯ ตรวจสอบของหมู่ที่ 2 ตำบลสามง่าม ว่ามีอะไรขาดตกบกพร่อง
หรือไม่ ถ้ามีก็ให้ตรวจสอบว่าสามารถเสริมหรือเพิ่มเติมได้หรือไม่ ตรวจสอบว่าโครงการ
ไหนสำคัญก็เข้าแผนฯ ไป แต่ถ้าโครงการไหนสามารถจัดซื้อเป็นวัสดุได้ก็ไม่ต้องเข้าแผนฯ 
ก็แจ้งให้ทางชุมชนทราบไป 

  
นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ที ่ได้ชี ้แจงในที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ครับ 

- ขอเชิญ นายภูเทพ  ธันย์วรเดช  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
  
นายภูเทพ  ธันย์วรเดช  
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายภูเทพ ธันย์วรเดช หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ในกรณีเรื ่องการจัดทำแผนฯ ผมเป็นฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ โดยมี
ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการและกรรมการ ในกรณีที่ชุมชนมีการนำเสนอแผนขึ้นมา ทาง
ฝ่ายแผนฯ ก็จะดำเนินการตรวจสอบว่าโครงการ มีส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับทางกองช่าง 
ยกตัวอย่าง โครงการของหมู่ที่ 2 ตำบลสามง่าม ที่เกี่ยวข้องกับกองช่าง ผมก็จะประสานกับ
ทางกองช่างให้กองช่างดำเนินการตรวจสอบ สำรวจเกี่ยวกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ของทาง
เทศบาล เช่น ที่ท่านนายกนำเรียนว่าสามารถจัดซื้อจัดจ้างเป็นวัสดุก็ได้ ใช้หมวดวัสดุ ซึ่งใน
กรณีที่ไปสำรวจแล้วพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของทางเทศบาลก็จำเป็นที่
จะต้องนำออกจากแผนฯ ซึ่งในขอบเขตการจัดทำแผนฯ หลักๆ จะต้องเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่ของทางเทศบาลจึงจะสามารถนำเข้าบรรจุในแผนฯได้ แต่ทางผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งให้
พยายามเข้าแผนทั้งหมด แต่ในการจัดทำแผนฯจะต้องยึดตามระเบียบฯ หรือในกรณีที่มีอยู่
ในแผนเดิมแล้วแต่ชื่อโครงการอาจไม่สอดคล้องกัน และในประเด็นที่กองช่างสำรวจแล้ว
ครบถ้วนหรือไม่ก็ต้องให้ทางผอ.กองช่างดำเนินการตรวจสอบ ในส่วนของฝ่ายแผนฯ ก็จะ
ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่มั ้ย มีระเบียบฯ รองรับหรือไม่ ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็
จะแจ้งไปที่ชุมชนเพื่อจัดทำให้สอดคล้องกับระเบียบฯ เพราะถ้าปล่อยไปก็อาจจะทำให้การ
จัดซื้อจัดจ้างผิดไปด้วย ก็ต้องนำเรียนให้ทางที่ประชุมสภาทราบด้วย 

  
นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายภูเทพ  ธันย์วรเดช  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
ที่ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ครับ  

- ขอเชิญ นายณัฐพงศ์  แสนใจ  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
  
นายณัฐพงศ์  แสนใจ 
ปลัดเทศบาล/ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าสว่น
ราชการทุกท่าน กระผม นายณัฐพงศ์  แสนใจ  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

เท่าที่ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการตามแผนฯ น่าจะเป็นโครงการจริงๆ ได้ 
ประมาณ 2 โครงการ ต้องขอตรวจสอบอีกครั้งว่ามีซ้ำซ้อนในแผนฯ หรือไม่ ถ้าไม่มีการ
ซ้ำซ้อนกับในแผนฯ ก็สามารถเพิ่มเติมได้ เพราะในบางโครงการเป็นการจ้างเหมาได้ เช่น 
ไฟฟ้าและแสงสว่างที่สามารถจัดซื้อเป็นวัสดุไฟฟ้าได้ งานขุดลอกคลองก็สามารถจ้างเหมาได้ 
ก็ขออนุญาตเสริมว่าประมาณ 2 โครงการ ที่อยู่ในแผนฯ ที่ต้องตรวจสอบอีกทีว่าซ้ำซ้อน
หรือไม่ ส่วนอีก 5 โครงการ สามารถจ้างเหมาจัดซื้อวัสดุได้ ขอชี้แจ้งเพ่ิมเติมเท่านี้ครับ 

 /นายชูชาติ... 



 - ๘ - 
นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายณัฐพงศ์  แสนใจ  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลที่ได้
ชี้แจงในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ครับ  

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
(ไม่มี) 
- หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก กระผมขอปิดการประชุม

สภาเทศบาลตำบลสามง่าม ในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.  

 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
 (นางสาวกนกวรรณ  สุขชนะ) 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 (นางสุวิจิน  เนตรโพธิ์แก้ว) 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 (นางอริญาพร  พูนบางยุง) 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน 
 หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายณัฐพงศ์  แสนใจ) 
 ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 

/คณะกรรมการ… 



 - ๙ - 
 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
สามง่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 แล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖4 เวลา ๑4.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชั้น 3 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ  

  (นายสกุล  บุญขจาย) 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     กรรมการ 
 (นางสาวจุฑามาศ  สามฉิมโฉม) 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     กรรมการ/เลขานุการ 

 (นายสมชาย  มั่งชูพันธุ์) 
 
 
 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลสามง่ามได้รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลสามง่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 แล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 


